

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพิภูลทอง โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ผู้มาประชุม

๑ นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
๒ นางสาววนิดา สาดตระกูลวัฒนา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
๓ นายธานินทร์ โตจัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
๔ นายสุพจน์ อยู่สุข	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ
๕ นายธีรศักดิ์ เด่นดวง	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน
๖ นางสาวสิทธิดา โตอ่อน	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน
๗ นางสิลินทิพย์ ชัยบุรินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง
๘ นางสาวพัชรี ตั้งเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี
๙ นายสมนึก ศรีใสดี	สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี
๑๐ นายเทิดไทย มีสะอาด	สาธารณสุขอำเภอบางระจัน
๑๑ นายยรรยง นาคมา	สาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน
๑๒ นายวิเชียร พันธุ์สุข	สาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี
๑๓ นายศิริชัย นาคพนม	สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี
๑๔ นายสมภพ พรหมจรรยา	สาธารณสุขอำเภอท่าช้าง
๑๕ นายวีรชัย บริบูรณ์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
๑๖ นางศรีสุดา วัชรอาภาไพบูลย์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑๗ นางวันดี วิรัสสะ	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
๑๘ นายประโยชน์ ยอดรัก	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม
๑๙ นางวังจันทร์ กิตติภาตากุล	หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๒๐ นางยุพา โชติกะพัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๒๑ นางอุไรศรี ขำนุรักษ์	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและงานยาเสพติด
๒๒ นางสาวยุพิน ปานเดช	หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
๒๓ นายพิพัฒน์ กว้างนอก	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๒๔ นางชูศรี สิงห์บุรณ์	หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๒๕ นายนิธิตร์ ชมาวิมล	หัวหน้างานนิติการ
๒๖ นายอัครเดช ภัคศิริรักษ์	หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒๗ นายอาคม มีประเสริฐ	เภสัชกรชำนาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
๒๘ นางชุตติกาญจน์ อันประเสริฐ	ทันตสาธารณสุข ๖ ๖ แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

ผู้ไม่มาประชุม ดิตราชการ

๑ นายสุขสันติ พักธรรมนิก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง รก.ในตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ
--------------------------	---

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑ นายสมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สิงห์บุรี
๒ นายไวยวุฒิ จันทรเพ็ญ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สิงห์บุรี

๓ นางศรีสุวรรณ คล้ายดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.อินทร์บุรี
๔ นางณัชชา เขตพันธุ์	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๒
๕ นางพิสมัย เทียนบุญ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บางมัญ
๖ นางสุจิตต์ สุวีวรรณ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.โพทรวรม
๗ นางละเอียด พิพัฒน์	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ต้นโพธิ์ ๑
๘ นายเนิ่น ลูกอินทร์	ผู้อำนวยการ รพ.สต. ห้วยไผ่
๙ นายรุ่งทิว อินเจ็ก	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บางกระบือ ๒
๑๐ นางเบญญาภา ปานเนียม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สิงห์บุรี
๑๑ นางนลินลักษณ์ อินคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๑๒ นางนิตยา บุญปั้น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๑๓ นายอภิชา เอกธีรธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๑๔ นายถาวร ปานเพ็ชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๑๕ นายวิสุทธิ รอดคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๑๖ นายพูนศักดิ์ แสงมณี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.พรหมบุรี
๑๗ นายประวิทย์ คุ่มครอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.พรหมบุรี
๑๘ นายขจร พุ่งพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมืองสิงห์บุรี
๑๙ นางสาวินี เขียววี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สสจ.สิงห์บุรี
๒๐ นางสาวบุญส่ง เอมประดิษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เมืองสิงห์บุรี
๒๑ นายวิทยา พวงนิล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.พรหมบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานดำเนินการประชุม มีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ วัตถุประสงค์การจัดประชุมสัปดาห์ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ และให้ รพ.สต.ได้ทราบวิธีดำเนินการประชุม อาจมีเรื่อง/ประเด็นเกี่ยวข้องจะนำเสนอ และจัดกีฬาสร้างกระแสการออกกำลังกาย

๑.๒ ผู้ตรวจราชการฯทำข้อสรุปเรื่องความปลอดภัยหลังการฉีดวัคซีน DT ให้เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน อาการแพ้ยา ได้แจ้งให้ทุกแห่งทราบแล้ว ยอดการฉีดวัคซีนภาพรวมประเทศมากกว่าร้อยละ ๒๐ จังหวัดสิงห์บุรีได้เป็นอันดับ ๔ จาก ๘ จังหวัด คงเหลือเวลา ๒ เดือน ขอให้เร่งรัดดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ ขอให้ใช้วารสารในกรณี share ข้อมูล หรือปล่อยข่าวใน Line หรือ Social network

๑.๔ ภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยังดำเนินงานเรื่องมาตรา ๔๑ งานลงทะเบียนบัตร และการเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ

๑.๕ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของเงินบำรุง ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ รพ.สต. วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ สสอ. ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ลงบันทึกข้อมูล EGP ด้วย สสอ.ทุกแห่งควรควบคุมกำกับ เพราะมีระเบียบบังคับใช้ที่ต้องดำเนินการ เป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปช.

๑.๖ เดือนนี้จังหวัดกำหนดประชุมคณะกรรมการจังหวัดในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

มติที่ประชุม ไม่มีแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

๓.๑ ผลการรณรงค์ให้วัดขึ้น DT ในประชาชนอายุ ๒๐-๕๐ ปี เฉลิมพระเกียรติฯ (๑ มค.-๒๔ กพ.๕๘)

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค จากการทำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลับไปตรวจสอบเป้าหมายจาก
แฟ้ม person /สำรวจใหม่ จำนวน ๙๑,๒๓๐/๖๗,๖๕๑ คน ผลงานความครอบคลุมภาพรวมจังหวัดสิงห์บุรีร้อยละ
๒๓.๕๙ เป็นลำดับที่ ๓ ของเขต พบว่า อ.พรหมบุรีมีผลงานสูงสุตร้อยละ ๔๒.๑๙ ส่วน อ.อินทร์บุรี ผลงานต่ำสุด
ร้อยละ ๘.๒๑ และ รพ.สต.บางแห่งไม่มีผลงาน

ประธาน หากดำเนินการแล้ว ขอให้ลงบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมและแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑ ผู้อำนวยการ รพ.สิงห์บุรี

หน่วยบริการปฐมภูมิ ย้ายที่ทำงานไปอยู่ที่ชั้น ๒ ของตึก ER เก่า ส่วนชั้นล่างมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ และ
บริการแพทย์แผนไทย เชิญชวนใช้บริการ

ประธาน เห็นควรทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แจกในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ผู้อำนวยการ รพ.อินทร์บุรี

๔.๓ รก.ในตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ

๔.๔ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ

วาระที่ ๔.๒-๔.๔ ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ นำเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

๔.๕.๑ สรุปการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ งบประมาณปี ๒๕๕๘ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

การเบิกจ่ายก่อหนี้ผูกพันภาพรวมจังหวัดร้อยละ ๕๓.๕๔ งบดำเนินงานร้อยละ ๖๕.๕๕ งบลงทุน
ร้อยละ ๔๗.๑๘ และงบรายจ่ายอื่นๆร้อยละ ๕๔.๓๕ รายละเอียดตามเอกสาร

ประธาน ขอให้เร่งรัดเรื่องการประชุม/อบรม และให้ฝ่ายบริหาร/กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ช่วยดูแลเรื่องงบประมาณอุปโภคของ สสอ.ค่ายบางระจันซึ่งเหลือเงิน ๒๐๐ บาท จะพิจารณาดำเนินการอย่างไรต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕.๒ ผลการตรวจสอบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม เดือนมกราคม ๒๕๕๘ (เกณฑ์ร้อยละ ๙๕) แยกรายอำเภอ
และ รพ. ดังนี้ อ.เมือง ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ อ.บางระจัน รพ.สต.ไม้ดัด และ รพ.บางระจัน ไม่ผ่านเกณฑ์ อ.ค่ายบางระจัน
รพ.สต.หนองกระทุ่ม ผ่านเกณฑ์แห่งเดียว อ.พรหมบุรี รพ.สต.โรงช้าง ไม่ผ่านเกณฑ์ อ.ท่าช้าง รพ.สต.ถอนสมอ
ไม่ผ่านเกณฑ์ อ.อินทร์บุรี ผ่านเกณฑ์ ๑๐ แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ๗ แห่ง

ประธาน จังหวัดจะตรวจสอบความครบถ้วนทันเวลาของการบันทึกข้อมูล ต่อไปจะให้หาและใช้
ข้อมูลจาก Data center ขอให้ผู้บริหารให้ความสำคัญด้วย เดือนหน้าจะดูความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงาน
ส่วนเรื่องงบประมาณหากมีศักยภาพให้ช่วยเหลือตัวเองไปก่อน และขอให้เจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติงานมาประชุมทุก
เดือน และ รพ.ควรวานักคอมพิวเตอร์มาประจำอยู่ที่ CUP แห่งละ ๑ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕.๓ ปรับกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบ ๑ ปี ๒๕๕๘ (บางส่วน)
รายละเอียดตามเอกสาร

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ทีมนิเทศจะตรวจ
เยี่ยมเครือข่ายสุขภาพ อำเภอพรหมบุรี (DHS)

ประธาน เรื่องการนำเสนอขอให้กระชับ ส่วนการแต่งกายวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ใส่เสื้อสีม่วง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ใส่เสื้อฟอร์มสีฟ้า

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕.๔ เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ (กวป.สัญจร) เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสาร

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕.๕ สรุปสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นายถาวร ปานเพชร อัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับ สูงสุด ได้แก่ อุจจาระร่วง รองลงมา ใช้ไม่ทราบสาเหตุ และปอดบวม และไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก เดือนนี้พบผู้ป่วยที่มีอาการ ภายหลังได้รับวัคซีน DT ๑-๒ วัน มีอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน จำนวน ๒ รายที่อำเภอท่าช้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป

๔.๖.๑ รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดสิงห์บุรี (๓๑ ธค ๒๕๕๗)

นางสาวนิณี เขียววี ฐานะการเงินจังหวัดสิงห์บุรี ทุนสำรองสุทธิ ๓๗๐ ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน ๕๙๒ ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน ๒๒๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ ๑๔ ล้านบาท รพ.ส่วนใหญ่มีผลกำไร ยกเว้น รพ.อินทร์บุรีขาดทุน ๗ ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากค่ารักษาสิทธิ UC รองลงมาจากค่ารักษา สิทธิข้าราชการ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน สถานการณ์เงินคงเหลือสุทธิ ประมาณ ๒๐๕ ล้านบาท รพ.ส่วนใหญ่ มีเงินสดคงเหลืออยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.อินทร์บุรี ติดลบประมาณ ๖๕ ล้านบาท และ รพ.พรหมบุรี ติดลบ ๒ ล้านบาทกว่าบาท Unit cost หน่วยบริการ (Quick method) รพช.ทุกแห่งทั้ง Unit cost OPD และ IPD ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วน รพ. อินทร์บุรี OPD และ IPD สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ รพ.สิงห์บุรี IPD สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินภาวะวิกฤต ทางการเงินของหน่วยบริการ พบว่า รพ.อินทร์บุรี วิกฤติระดับ ๗ และ รพ.พรหมบุรีวิกฤติระดับ ๑ ที่เหลือปกติ เปรียบเทียบแผนรายได้-ค่าใช้จ่าย (PLANFIN) ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๘ มีหน่วยงานที่ประมาณการรายได้สูงกว่ารายรับ จริง ได้แก่ รพ.อินทร์บุรี และ รพ.ค่ายบางระจัน ที่เหลือประมาณรายได้ต่ำกว่ารายรับจริง ส่วนหน่วยงานที่ประมาณการ รายจ่ายต่ำกว่ารายจ่ายจริง ได้แก่ รพ.อินทร์บุรี และ รพ.พรหมบุรี ที่เหลือประมาณการรายจ่ายสูงกว่ารายจ่ายจริง

มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ข้อมูลจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขปี ๒๕๕๘ ได้รับประสานงานจาก CFO เขตบริการสุขภาพที่ ๔ ว่าจะมีการปรับวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ จึงขอยกเลิกข้อมูลที่แจ้งไป เมื่อคราววาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และขอให้ รพ.ทุกแห่งนำเสนอข้อมูล HGR ในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อประกอบการบริหารจัดการการเงินการคลังของ รพ.ต่อไป

หัวหน้าฝ่ายบริหาร การจัดสรรเงินฉบับที่ ๙ ขอให้ รพ.ทุกแห่งจัดทำแบบคำขออนุมัติดำเนินการ จ่ายค่าตอบแทนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙ เพื่อรวบรวมเข้าสู่คณะกรรมการฯพิจารณาต่อไป

ผู้อำนวยการ รพ.สิงห์บุรี หลีกเกณฑ์การจัดสรรเงินฉบับที่ ๙ เดิม ใช้ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ หลังจากนั้นจะเป็นระเบียบที่ร่างขึ้นใหม่ โดยผ่าน ครม.พิจารณา (ตอนนี้ใช้ประกาศเดิมไม่ได้) รพ.สิงห์บุรี จะเก็บ ข้อมูลเหมือนเดิมไปก่อน สำหรับแผนของ รพ.สิงห์บุรี มีค่าใช้จ่ายเกินแผนในไตรมาสแรกเกิดจากเก็บข้อมูลปี ๒๕๕๗ ไม่ครบถ้วน ความจริงแผนของปี ๒๕๕๘ ตั้งต่ำไป ไม่ได้นำเงินที่ฝากคลังมาบวกด้วย และความไม่แน่นอน ของการจัดสรรเงิน UC มีสูง ต้องประมาณการรายได้ต่ำที่สุด เพราะถ้าไม่ได้มา แผนรายจ่ายอาจขาดทุน ส่วนใหญ่ รพ.สิงห์บุรี มีรายได้จากสวัสดิการข้าราชการ โดยเฉพาะค่าห้องพิเศษเป็นรายได้หลัก

น.ส.พัชรี ตั้งเจริญ ตอนนี้ผู้อำนวยการ รพ.พรหมบุรีมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ และติดตาม สถานการณ์การเงินการคลังทุกสัปดาห์

ประธาน ให้ตามเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินฉบับที่ ๙ (ใหม่) ส่วน รพ.พรหมบุรี ขอให้ติดตาม
สถานการณ์การเงินอย่างใกล้ชิด

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๗ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

๔.๗.๑ มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ จังหวัดสิงห์บุรี เขตสุขภาพที่ ๔

นางนลินลักษณ์ อินคำ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระนอน
จักรสีห์วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อสม./เครือข่ายหมอพื้นบ้าน เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง
สื่อมวลชน นักเรียน ประชาชน และผู้สนใจ รวม ๔,๐๐๐ คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ และ
รพ.สิงห์บุรีได้รับคัดเลือกเป็น รพ.ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย (ระดับ รพท.)

ประธาน เป็นงานระดับเขต โดยมีเจ้าภาพร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๘ งานทรัพยากรบุคคล นำเสนอโดยหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

๔.๘.๑ การจัดทำกรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการสาธารณสุข (FTE๒)

ขอให้ รพ.ทุกแห่งทำกรอบอัตรากำลัง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด ตามรายละเอียดแนวทางการคิดภาระงาน ซึ่งสามารถ download ได้ที่ website ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
และ สสจ.สิงห์บุรี โดยใช้ผลงานของปี ๒๕๕๖ จำนวนเจ้าหน้าที่ให้กรอกตามที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ และให้ รพช.รวบรวมส่ง สสจ.ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อตรวจสอบก่อนส่งไปที่เขตภายในวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (รพท.ตรวจสอบเอง) และงานทรัพยากรบุคคล จะจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน เพื่อสำรวจ
รายชื่อเจ้าหน้าที่ใน รพช./รพ.สต.ที่ปฏิบัติงานไม่ตรง จ.๑๘ จำนวน ๕๕ คน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ใน สสจ.) เพื่อผู้ที่
เกี่ยวข้องจะได้ทำเรื่องขอย้ายตำแหน่งให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติราชการจริง

ประธาน มอบกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบ ได้แก่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพฯ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร และงาน UC โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๙ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ นำเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

๔.๙.๑ การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาคเข้า งานมหกรรม “อสม.รวมใจร่วมบริจาคโลหิต” พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ
และบรรยายให้ความรู้ ภาคบ่าย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของชมรม อสม.จังหวัดสิงห์บุรี และวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๕๘ ภาคค่ำ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสิงห์บุรี มี อสม.เข้าร่วมงาน ๔,๐๐๐ คน มีพิธีมอบเกียรติบัตรและ
เงินรางวัลแก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมอื่นๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ต่างๆ

๖.๑ การดำเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออก เดือนมกราคม ๒๕๕๘

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สปสช.เขต ๔ สระบุรี ได้แจ้งจัดสรรงบควบคุมป้องกันความ

รุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วงเงินประมาณ ๕,๔๔๗,๑๙๑ บาท สสจ. สิงห์บุรี ได้พิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆตามกรอบแนวทางที่กระทรวงกำหนด ผ่านคณะกรรมการโรคเรื้อรัง ประจำจังหวัด ดังนี้ เครื่องขยาย รพท.สิงห์บุรี ๑,๕๗๑,๕๘๐ บาท เครื่องขยาย รพท.อินทร์บุรี ๑,๓๑๔,๘๐๐ บาท เครื่องขยาย รพช.ท่าช้าง ๓๒๖,๒๗๐ บาท เครื่องขยาย รพช.บางระจัน ๙๕๕,๑๕๑ บาท เครื่องขยาย รพช.พรหมบุรี ๕๒๒,๑๒๐ บาท และเครื่องขยาย รพช.ค่ายบางระจัน ๗๕๗,๒๗๐ บาท ได้ทำหนังสือส่ง สปสช.เขตแล้ว และได้รับแจ้งว่าจะโอนเงินให้หน่วยบริการต่างๆประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๕ น.

นางนิตยา บุญปิ่น
ผู้จดยางานการประชุม